

Chị em đã biết cách uống thuốc phá thai an toàn, hiệu quả chưa?

Một số người có bầu do vỡ kế hoạch, chưa có điều kiện để chăm sóc bé sau khi ra đời, vì thấy họ quyết định dùng thuốc phá thai. Đây là phương pháp tương đối an toàn & hiệu quả, nhưng mà chúng ta nên thực hiện tại phòng khám theo sự chỉ định của thầy thuốc chuyên khoa. Vậy bạn cần lưu ý một số điều gì khi dùng thuốc phá thai?



Phương pháp phá thai bằng thuốc

Nhằm phá thai bằng thuốc được thực hiện an toàn & hiệu quả nhất, chúng ta cần nắm rõ bản chất của phương pháp phá thai bằng thuốc. Người ta thường gọi đây là phương pháp gây nên sẩy thai tự nhiên mà không cần phẫu thuật. Cụ thể, thuốc phá thai có công dụng chính là khiến thai không phát triển nữa, thay vào đó tử cung của bà bầu được đẩy mạnh & khởi đầu co bóp liên tiếp. Quá trình này xảy ra khiến phôi thai chẳng thể dính vào tử cung & ra khỏi tử cung.

Ngày nay, không phải bất kỳ ai cũng có thể thực hiện phương pháp này, để đạt hiệu quả nhất, thai có độ tuổi từ 5 - 7 tuần. Nhất là, dùng thuốc phá thai chỉ ứng dụng cho thai nằm phía trong tử cung, chính vì thế trước khi thực hiện bạn phải thăm khám tình trạng thai. Mặt khác, bà bầu cũng phải bảo đảm có sức khỏe ổn định, không mắc bệnh liên quan đến tim, huyết áp, không kích ứng thuốc, không mất cân bằng đông máu, chưa có tiểu sử đẻ mổ.

Phương pháp phá thai bằng thuốc tương đối an toàn & cho hiệu quả cao. Sau khi thực hiện người phụ nữ sẽ không cần nằm viện, cấp bách hơn chúng không làm ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe thể chất của người phụ nữ.

Một số loại thuốc phá thai phổ biến

Hiện giờ, có 4 nhóm thuốc phá thai được các thầy thuốc chuyên khoa tin tưởng dùng. Nhưng mà ở Việt Nam mới chỉ cho vào dùng 2 nhóm thuốc, đó là: nhóm thuốc Prostagladine & nhóm thuốc cạnh tranh với sự kết hợp của Progesterone

Hợp chất Progesterone trong thân thể người phụ nữ vốn có chức năng đẩy mạnh sự phát triển nội mạc, nhất là có hiệu quả trong việc phát triển bào thai. Bởi đây nhờ có loại hormone này, trứng có thể làm tổ tại tử cung của người phụ nữ. Khi dùng nhóm thuốc cạnh tranh với sự kết hợp của

Progesterone, niêm mạc bên trong của tử cung chưa có cơ hội phát triển như bình thường. Việc đó làm cho dây rốn vận động kém hiệu quả, phôi thai không được cung ứng dinh dưỡng để tiếp theo phát triển cuối cùng thai bị sảy.

Không những vậy, nhóm thuốc trên cũng ảnh hưởng tránh khỏi sự kết hợp giữa phôi thai với tử cung. Chính vì thế phôi thai vô cùng dễ bị bong khỏi tử cung dẫn đến sảy thai.

Người phụ nữ khi dùng nhóm thuốc Prostagladine sẽ có một số biểu hiện mà sẽ mắc phải đó là: đau bụng dưới, ra máu âm đạo. Căn nguyên gây nên một số hiện tượng trên là do thuốc ảnh hưởng làm tử cung co bóp liên tiếp, phôi thai chẳng thể gắn với tử cung & bị đẩy ra.

Nếu như bạn thực hiện phương pháp phá thai bằng thuốc, thầy thuốc chuyên khoa sẽ chỉ định người phụ nữ dùng mặt khác cả hai nhóm thuốc kể trên. Sự kết hợp của chúng vừa bảo đảm sự an toàn, vừa mang lại hiệu quả rõ rệt nhất. Trong số đó, bạn lưu ý rằng, viên thuốc của nhóm thuốc Prostagladine sẽ uống sau, viên còn lại dùng trước.

Một số lưu ý khi dùng thuốc phá thai

Dùng thuốc phá thai chỉ an toàn & hiệu quả khi bạn làm theo theo một số chỉ định của thầy thuốc chuyên khoa, hoàn toàn không được tự ý dùng tại gia. Nếu như chưa có kiến thức chuyên sâu, bạn có nguy cơ đương đầu với nhiều hậu quả khó lường.

Mới đầu trước khi phá thai, người phụ nữ nên đi thăm khám sức khỏe của chính bạn & của trẻ sơ sinh. Các thầy thuốc chuyên khoa có thể siêu âm hoặc xét nghiệm để hiểu được độ tuổi của thai & khu vực thai. Nếu như thai dưới 7 tuần tuổi & đã nằm trong tử cung của người phụ nữ thì mới đủ điều kiện để dùng thuốc phá thai.

Sau khi phá thai khoảng 14 ngày, người phụ nữ nên đến các trung tâm y tế để khám lại, thăm khám xem sức khỏe thể chất của chính mình có ổn định hay không, thai đã ra phía ngoài hay chưa? nhất là trong thời gian này, bạn bắt buộc phải tránh khỏi luyện tập thể thao mạnh tránh ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất.

Giai đoạn này, các thầy thuốc chuyên khoa thường khuyên nhủ bạn đừng nên quan hệ tình dục, nếu như cần thì phải dùng các phương pháp phòng ngừa, chẳng hạn như dùng "áo mưa". Bởi đây sau khi 14 ngày phá thai, người phụ nữ vô cùng dễ thụ tinh & có bầu khi chưa có các phương pháp che chắn.

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/10-tac-dung-phu-cua-thuoc-pha-thai-co-the-ban-chua-biet>

Một số triệu chứng bạn gái có thể gặp khi phá thai bằng thuốc

Dùng thuốc phá thai tương đối an toàn & mang lại hiệu quả cao, nhưng mà người phụ nữ có thể phải đương đầu với một số hiện tượng, đó là tác dụng phụ khi phá thai.

Băng huyết

Băng huyết là tình trạng mà người phụ nữ cần nhất là lưu ý, biểu hiện đó là xung huyết như khi hành kinh, bên cạnh biểu hiện đau bụng dưới. Chúng ta cần để ý kỹ càng, nếu như hiện tượng băng huyết xảy ra trong một lâu ngày có thể khiến bạn bị gât do mất máu rất nhiều.

Mặt khác, băng huyết lâu ngày còn tiềm ẩn rủi ro nhiễm khuẩn huyết, nhiều người phải phẫu thuật

cất bỏ cổ tử cung, việc đó ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe sinh sản trong thời gian sắp tới. Trầm trọng không những vậy, mạng sống của người phụ nữ có thể bị nguy hiểm.

Con đau đầu, nôn ói

Một trong số những tác dụng phụ của phương pháp phá thai bằng thuốc đó là người phụ nữ sẽ có cảm giác nôn ói, con đau đầu, choáng váng. Đây là một số biểu hiện thường thấy & sẽ tự không còn nữa, chính vì thế bạn không cần quá lo sợ về một số hiện tượng kể trên.

Giúp cải thiện tình trạng nôn ói, con đau đầu, choáng váng, chúng ta có thể dùng thuốc giảm đau theo chỉ định của thầy thuốc chuyên khoa. Mặt khác, trong thời gian này bạn cũng nên bổ sung đầy đủ nước & dinh dưỡng cho thân thể để khôi phục sức khỏe thể chất. Nhất là chúng ta hãy đẩy mạnh ăn nhiều thực phẩm giàu sắt, vitamin, protein...

Sốt, cảm giác ớn lạnh

Biểu hiện sốt bên cạnh một số cơn ớn lạnh thường thấy khi người phụ nữ dùng thuốc phá thai. Chúng sẽ tự không còn nữa sau vài giờ, nếu như hiện tượng này lâu ngày bạn hãy hỏi quan điểm thầy thuốc chuyên khoa để được thăm khám & chữa ngay nhé!

Kích ứng thuốc ngừa thai

Tác dụng phụ khác đó chính là kích ứng thuốc, tuy nhiên hiện tượng này không thường xuyên xảy ra. Bệnh nhân kích ứng thuốc ngừa thai có một số biểu hiện như: bị mẫn ngứa rất, trầm trọng hơn là bị khó thở & choáng váng.

Chúng ta nên khám phá vừa chọn lọc một số trung tâm y tế uy tín, chất lượng để thực hiện phá thai bằng thuốc, tránh xảy ra rủi ro không đáng có. Khi dùng thuốc phá thai, chúng ta phải làm theo theo chỉ định của thầy thuốc chuyên khoa, liên tiếp để ý tình trạng sức khỏe thể chất & báo cho thầy thuốc chuyên khoa khi có biểu hiện lạ.

Phá thai tại hà nội <https://phathaihaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi>

Chi phí phá thai bằng thuốc

<https://phathaihaiha.webflow.io/post/pha-thai-1-thang-tuoi-bang-thuoc-va-chi-phi>

Phòng khám đa khoa Thái Hà Hà Nội

<https://phathaihaiha.webflow.io/post/phong-kham-da-khoa-thai-ha>

phathaihaiha.webflow.io

Phòng khám đa khoa Thái Hà Hà Nội <https://phongkhamthaiha.org>